



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ก. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปราบกฏชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๑

ข. ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ปราบกฏชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๒

ค. ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ปราบกฏชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๓

ง. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปราบกฏชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๔

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน

/๔: สำหรับ...

๔. สำหรับผู้ประสงค์จะขอทราบผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำสำนักงาน ให้ดำเนินการขอทราบคะแนนของตนเองได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๕-๑ และ ๕-๒

ทั้งนี้ การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานประจำ สำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย